

ตนเอง มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ไม่รีรอที่จะเข้ามาหนุนเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จากการเห็นคุณค่าในตัวเองของคนในชุมชนได้ตื่นตัวมากขึ้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยการออกแบบชุมชนผ่านกระบวนการประชาคมร่วมกันทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน สร้างเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน เกิดเป็นธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลนาป่าแซง ที่คนนาป่าแซงเป็นคนเขียนเอง ภายใต้การยอมรับของส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย และความเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งการมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบสานกันมาในพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชาไหว้พระธาตุนาป่าแซง เป็นประเพณีที่คนนาป่าแซงต้องกลับมารวมกันในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อประกอบพิธีสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนการจัดการขยะที่ต้นทางร่วมกัน โดยทำเป็นบันทึกความร่วมมือการจัดการขยะที่ต้นทางลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ มีเครือข่ายการดูแลป่าไม้ที่เข้มแข็งจะสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนในพื้นที่และในระดับอำเภอมาเรียนรู้ ถือเป็นศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทำเกษตรปลอดสารเคมี ตั้งแต่การทำปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนการผลิตและการทำสารไล่แมลงจากวัสดุธรรมชาติ สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ผลผลิตเหลือกินนำมาสู่การขายสร้างรายได้ให้ครอบครัว เป็นเครือข่ายตลาดสังคมออนไลน์ ขยายพื้นที่การตลาดกว้าง รวมถึงมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ผืนผ้าเป็นการรักษาภูมิปัญญาและสร้างรายได้ของกลุ่มแม่บ้าน เป็นศักยภาพในการนำใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ชาวบ้านคิดและนำมาใช้ยุคสมัย ทั้งประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้วน แสดงถึงอัตลักษณ์ของสังคม และเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกรักและผูกพัน มีความสำคัญและมีคุณค่าที่ต้องร่วมกัน สืบสานให้คงอยู่คู่สังคมต่อไปและเป็นเป็นศักยภาพด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์ตามภารกิจเทศบาล

การดำเนินงานตามภารกิจของท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ตำบลนาป่าแซง มีกลไกการทำงานของ ๔ องค์กรหลักที่ไร้รอยต่อ เพื่อมุ่งสู่ตำบลน่าอยู่มี คณะทำงานไทนนาป่าแซงบ่มกัน เป็นกลไกการทำงานที่สร้างการพัฒนาและนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เป็นศักยภาพด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ อปท. ที่สานต่อ และเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน

๒) ศักยภาพในการจัดการพื้นที่ตามนโยบายจังหวัด



จังหวัดอำนาจเจริญ มีนโยบายการพัฒนาที่ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนอำนาจเจริญ คือ “อำนาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมะเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” จากนโยบายพัฒนาจังหวัด ตำบลนาป่าแซง ได้ใช้แนวคิดการทำงานร่วมกันของ ๔ องค์กรหลัก ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ขับเคลื่อนในตำบลร่วมกัน ได้แก่

(๑) **คนดี** ตำบลนาป่าแซงได้ใช้หลักการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เข้ามาขับเคลื่อนงาน ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลตำบล(TCNP) และการวิจัยชุมชน(RECAP) ทำให้ทั้ง ๔ องค์กรหลักเห็นทุนและศักยภาพของพื้นที่ คนดี คนเก่ง คนสำคัญ แกนนำ จิตอาสา ที่ร่วมพัฒนาตำบล เช่น อสม. อปพร. และผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงนำไปโดยสนับสนุนให้เป็นแกนนำขยายผลการสร้างคนดีในชุมชน เช่น ท่านพระครูประภัสร์อตุลกิจ เจ้าอาวาสวัดอูตรมงคล เจ้าคณะตำบลนาป่าแซง แกนนำคนสำคัญในการเทศนาและสร้างแนวทางให้ทุกวัดถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน เช่น หมู่บ้านศีล ๕ การเข้าปรีวาสนกรรมทุกปี การเทศนา การรักษาวัดนธรรมท้องถิ่น งานบุญงานศพปลอดเหล้า เป็นต้น ซึ่งการใช้ทุนและศักยภาพในการพัฒนาตำบลสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สามารถส่งเสริมและขยายคนดีประเภทจิตอาสาได้เพิ่มขึ้น

(๒) **สุขภาพดี** ตำบลนาป่าแซงได้ดำเนินกิจกรรมการช่วยเหลือดูแลของอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนระหว่างกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่และเครือข่ายบริการสุขภาพ ทำให้เกิด ชมรมนางฟ้าที่ดูแลเด็กในโรงเรียน ชมรมแม่ฮักคอยดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่คอยช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ตั้งกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย Care Giver เพื่อดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มในตำบลนาป่าแซง อีกทั้งได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะ ในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างรู้คุณค่ารวมทั้งมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเดิม โดยมีคนสามวัยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผลจากการกำหนดนโยบายสาธารณะ ทำให้สภาพดีกละเยาชนเห็นคุณค่าและเข้ามาร่วมอนุรักษ์ด้านพุทธสังฆารมูที่ ๘ ที่มีสมุนไพรมากกว่า ๕๐๐ ชนิด เป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี โดยให้ทุกหมู่บ้านร่วมทำข้อตกลงการจัดการตำบลร่วมกัน ในการจัดการเรื่องขยะ และการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน สามารถลดปริมาณขยะในตำบลลงได้และเป็นตำบลปลอดถังขยะ

(๓) รายได้ดี เทศบาลตำบลนาป่าแซง ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรปลอดสารพิษ โดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก การทำเกษตรผสมผสาน ของกลุ่มในชุมชน จนการนำผลผลิตมาขาย และยังเป็นหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนบ้านสามแยกชมภูยางเครือพัฒนา โรงเรียนบ้านสามัคคี โรงเรียนบ้านนาป่าแซง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจ สร้างความเข้มแข็ง และภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน เทศบาลตำบลนาป่าแซงได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดยสมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนหนึ่ง ให้สมาชิกมีการออกร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนหนึ่ง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมทบ ส่วนหนึ่ง (๓ ขา) เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่เป็นสมาชิกกลุ่มสวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชน ในการจัดสวัสดิการดูแลคนในชุมชน ตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย คลอดบุตร และตาย และมีกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านได้แก่ ฅาปนกิจสงเคราะห์ศพหมู่บ้าน ดูแลยามตาย มีกองทุนหมู่บ้านจัดสวัสดิการด้านเงินทุนทำอาชีพ มีกองทุนไถนาป่าแซงปลัดกันดูแลผู้ยากไร้ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีกองทุนเพื่อการศึกษา ให้สวัสดิการลูกหลานได้เยี่ยมเรียนและเป็นทุนในการศึกษาต่อ มีธนาคารข้าวสำหรับช่วยเหลือครอบครัวที่มีข้าวไม่พอกินให้กู้ยืม และมีกลุ่มอพ.ก้อตั้งยั่งยืน ช่วยในเรื่องการดูแลสวัสดิการเรื่องปุ๋ย และเกิดตลาดชุมชนจากการสนับสนุนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น ตลาดต้องชมชุมชนนาป่าแซง

(๔) เมืองธรรมะเกษตร จากการค้นหาทุนทางสังคมในตำบลนาป่าแซงพบว่า กลุ่มที่ดำเนินงานและกิจกรรมด้านการเกษตรมีจำนวนมากเป็นอันดับสอง รองจากด้านสวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงิน ซึ่งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต หมู่ที่ ๕ ที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองมีสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน ๓ หมู่บ้าน เชื่อมโยงกับตำบลลือ ตำบลนาหว้า และตำบลพนา สร้างงานและกิจกรรมในการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สอดรับกับนโยบายเมืองธรรมะเกษตร เป็นต้น

(๕) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง งานและกิจกรรมที่พบในพื้นที่มีการดำเนินการต่อเนื่องจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น กลุ่มชุมชนพอเพียงเกษตรปลอดสาร หมู่ที่ ๖ ได้จัดการพื้นที่ดินเป็นสัดส่วน บริหารจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้จากการทำเกษตรตามทฤษฎีใหม่ จนถึงขั้นแปรรูปสร้างมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ครอบครัวมีรายได้ดี สุขภาพดี และหนุนเสริมการเป็นคนดีด้วยวิถีความพอเพียงได้

๓) ศักยภาพในการจัดการพื้นที่ตามนโยบายชาติ

การบริหารจัดการในพื้นที่ตำบลนาป่าแซงมี ๔ องค์กรหลัก ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลในรูปแบบ คณะทำงานไถนาป่าแซงปลัดกัน ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เป็นกลไกการพัฒนา ใช้การรวมแล้วแยก โดยรวมวัตถุประสงค์ ทุน งาน ไร่ที่เดียวกัน แล้วแยกการทำงานออกเป็นแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อน และสร้างความร่วมมือ สร้างการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอย่างแท้จริง ซึ่งผลจากการดำเนินงานของคณะทำงานไถนาป่าแซงปลัดกันได้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ วิทยาลัยไถนาป่าแซงปลัดกันเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในตำบล ลดความเหลื่อมล้ำมีกองทุนไถนาป่าแซงปลัดกันดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทุกกลุ่มวัย ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และสุขภาพดีถ้วนหน้า ด้วยการมีการทำงานที่มององค์รวมในการทำกิจกรรมในพื้นที่ มีเครือข่ายดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย และต่อเนื่อง จากการที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงได้เข้าร่วมขับเคลื่อนในนามศูนย์จัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาพะชุมชน (สำนัก ๓) ทำให้ ๔ องค์กรหลักได้ตระหนักถึงการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่

การเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หนุนเสริมบุคลากรที่ขาด มีระบบข้อมูลที่เป็นเจ้าของร่วมกันของคนในตำบล สามารถขับเคลื่อนงานไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้งบประมาณในการพัฒนาตำบลร่วมกันของทุกหน่วยงานทำให้เกิดการกระจายทั่วถึงแก้ไขปัญหาพัฒนาเต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญคนในชุมชนทุกคนได้เห็นคุณค่าในตัวทุกคน ว่ามีความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และตำบลของตนเอง จนทำให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอกและได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ ดังนี้ **ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม** หมู่ที่ ๔ ได้รับโล่รางวัลหมู่บ้าน อพป.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๐ อันดับ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท **ด้านสถานะแวดล้อม** หมู่ที่ ๓ ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่ดี มีสุข”รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ และได้งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการจัดการขยะต้นทาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท **ด้านเศรษฐกิจ** ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ในการสร้าง “ตลาดต้องชม ชุมชนนาป่าแซง”จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นเครือข่ายบิสคลับทางการตลาดผลผลิตชุมชน **ด้านสุขภาพ** ได้รับโล่เกียรติคุณในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โล่เกียรติคุณการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและได้รับเลือกเป็นพื้นที่สร้างการขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่นโดยให้โควตาส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะ ตามหลักสูตรและกระบวนการของกรมสุขภาพจิต กลับมาใช้พัฒนาในพื้นที่และเป็นวิทยากรขยายผลให้ครอบคลุม เขต ๑๐ อุบลราชธานี **ด้านสังคม** หมู่บ้านสัมพันธ์ดีเด่นปี ๒๕๖๐ บ้านวินยดี ระดับภาค ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการขับเคลื่อนงานร่วมกันของ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานรัฐ และประชาชน ร่วมกันจากการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล และการทำวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วนของตำบลนาป่าแซง ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ และนำออกมาใช้เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาพร้อมกับข้อมูลอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพคนนาป่าแซง รวมถึงการอนามัยสิ่งแวดล้อม จนส่งผลให้สร้างผลกระทบ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสถานะแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป ภาศิเครือข่ายภายนอก ร่วมขับเคลื่อนงานแบบเสริมพลัง ร่วมคิด ร่วมทางาน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ตำบลนาป่าแซง เปิดโอกาสให้ภาศิเครือข่ายนอกพื้นที่โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมผลักดัน ให้เกิดงานใหม่ ทั้งนี้เครือข่ายภายนอกตำบลสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะได้ จนส่งผลให้สร้างผลกระทบ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สร้างผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๔) ทิศทางการดำเนินงาน

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่และเครือข่าย

ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

“มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่
ควบคู่สุขภาวะที่ดี
ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้าน
ทุกภาคีเชื่อมประสานอย่างไร้รอยต่อ
และเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน”



พัฒนาคุณภาพชีวิต คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
สุข ๕ มิติ สุขสงบ สุขสง่า สุขสนุก สุขสบาย สุขสว่าง
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์
บูรณาการ เงิน งาน คน
ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน ฮักมัน ผูกใจ



ธรรมนูญสุขภาวะชุมชน
ตำบลนาป่าแซง



ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับเครือข่าย

เป้าหมาย “การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ สุขความยั่งยืน”

- มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่
- บูรณาการ ๔ องค์การหลัก ขับเคลื่อนงาน เชื่อมประสานการพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาและนำใช้ทุนทางสังคม
- พัฒนาศักยภาพ พัฒนาคมน พัฒนางาน สานต่อความร่วมมือ ยึดถือการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
- สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ เครือข่ายสังคมออนไลน์ “จากพอกินสู่การขายสร้างรายได้สู่ชุมชน”

๔.๑) ทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้วางทิศทางการดำเนินงานร่วมกับ ๔ องค์การหลัก โดยมีเป้าหมาย “มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่ ควบคู่สุขภาวะที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้าน ทุกภาคีเชื่อมประสานอย่างไร้รอยต่อ และเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน” เป็นพันธะสัญญาของคนในตำบล โดยการวางรูปแบบการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ จะยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ทั้งภายใน และภายนอกตำบล ร่วมกันขับเคลื่อนเป็นภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายการพัฒนาจุดเดียวกัน คือ มุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ รวมถึงการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา นำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาร่วมกันแก้ไข โดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของตำบลนาป่าแซง ขับเคลื่อนงานผ่านกลุ่ม องค์การชุมชน และแหล่งเรียนรู้ ๓๐ แหล่งเรียนรู้ ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ของตำบลนาป่าแซง ๕ กลุ่มวิชา และการแลกเปลี่ยนในเครือข่ายของตำบลนาป่าแซง เช่น ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กลุ่มต่างๆภายในตำบลนาป่าแซง สร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบแก่ท้องถิ่นอื่น โดยส่งเสริมสุขภาพประชาชนแต่ละกลุ่มวัย โดยใช้ทุนทางสังคม ดำเนินการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาป่าแซง ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวิทยาลัยผู้สูงวัยไชนาป่าแซงปลื้มกัน กลุ่ม อสม. มีกิจกรรม ชมรมนมแม่ ชมรม อสม. ชมรมนางฟ้า โรงเรียนในเขตตำบลนาป่าแซง ดูแลส่งเสริมสุขภาพ เด็กเยาวชน เทศบาลตำบลนาป่าแซง ดูแลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำใช้กลไกด้านกองทุนและจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดสังคมเอื้ออาทรขึ้น นอกจากนี้จะพัฒนากลุ่มต่างๆที่สามารถต่อยอดได้ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ เช่น กลุ่มตลาดชุมชนพอเพียง กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารหมู่ ๔ เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า หากเทศบาลตำบลนาป่าแซง ขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินงาน โดยใช้เครือข่าย และกลไกในรูปแบบ คณะทำงานไชนาป่าแซงปลื้มกัน ที่มี ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลนาป่าแซง เป็นแบบแปลนสรรสร้างชุมชนตำบลนาป่าแซงของทั้ง ๔ องค์การหลัก โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม องค์การต่างๆ ในชุมชน โดยการนำความรู้ ที่ได้จากทำวิจัยชุมชนมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผสมผสานกับการประชาคมคืบข้อมูลและสร้างแบบแปลนการพัฒนาตำบลร่วมกัน ย่อมจะส่งผลให้

เกิดเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์ตำบลนาป่าแซงที่ว่า “มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมทุกด้าน ทุกภาคีเชื่อมประสานอย่างไร้รอยต่อและเอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน” อย่างแน่นอน

๔.๒) ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับเครือข่าย

เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้วางแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ร่วมกับ อปท. เครือข่าย ที่มีเป้าหมายนำไปสู่การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ สู่ความยั่งยืนร่วมกัน ภายใต้ภารกิจของ อปท. นโยบายรัฐ นโยบายจังหวัด และวิสัยทัศน์การพัฒนาของตำบล อปท. เครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ๔ องค์กรหลักเข้ามาขับเคลื่อนงาน เชื่อมประสานการพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาและนำใช้ทุนทางสังคมในตำบล ร่วมกัน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายที่มีนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซงเป็นประธาน มีนายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสาระภี เป็นรองประธาน มีนายก อปท. เครือข่ายและ ปลัด อปท. เครือข่าย รวมทั้งนักวิชาการ เป็นกรรมการ และมีปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง เป็นเลขานุการ ขับเคลื่อนงานและกิจกรรม นำใช้ทุนและศักยภาพในตำบลเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สานต่อความร่วมมือ ยึดถือการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน บริหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และชุมชนร่วมดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เชื่อมต่อนโยบายรัฐทุกระดับ สอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สร้างความอยู่ดี กินดี และมีความสุข เป็นตำบลสุขภาวะร่วมกันทั้ง ๒๑ ตำบล ซึ่งทุกงานและกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพให้แก่คนในตำบลทุกกลุ่มประชากร เป้าหมาย และขยายการเรียนรู้เป็นตำบลสุขภาวะสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่อไป